



Thông điệp này được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Русский, tiếng Soomaali, tiếng Tây ban nha 简体 中文, và Tiếng Việt tại: <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 27 tháng 10, 2022

Kính gửi: Các thành viên cộng đồng I/DD, các đối tác Bộ lạc và nhân viên ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc, Văn phòng Dịch vụ Người khuyết tật Phát triển

Chủ đề: Cuộc họp cập nhật thông tin về tài trợ theo Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ sắp tới

ODDS sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày 22 tháng 11 năm 2022 từ 2 đến 3 giờ chiều để giải đáp thắc mắc và cập nhật thông tin về các nguồn tài trợ theo [Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ \(ARPA\)](#). Quý thành viên, đối tác cộng đồng nếu có quan tâm đến các cơ hội tài trợ này rất nên tham dự.

Nhân viên ODDS sẽ chia sẻ thông tin quan trọng về các tiêu chuẩn tài trợ, quy trình nộp đơn, yêu cầu báo cáo, tình trạng hiện tại của các khoản tài trợ khác nhau, v.v. Cũng sẽ có phần hỏi đáp.

Tham dự qua Zoom theo thông tin bên dưới. Nếu quý vị cần hỗ trợ, vui lòng gửi email đến employment.first@odhsoha.oregon.gov.

Tham gia cuộc họp ZoomGov

ID cuộc họp: 161 822 0777

Mật mã: 520153

Gọi số theo địa chỉ của quý vị

+1 669 254 5252 US (San Jose)

+1 646 828 7666 US (New York)

Để đảm bảo quý vị sẵn sàng để đăng ký xin tài trợ ARPA, vui lòng đăng ký với [OregonBuys](#), là hệ thống giao dịch điện tử của tiểu bang. Chi tiết tài

trợ và hồ sơ đăng ký cho hầu hết các chương trình tài trợ sẽ được chuyển qua OregonBuys.

Trong thời gian chờ đợi, nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về ARPA, vui lòng gửi email đến ODDSARPA.funding@odhsoha.oregon.gov.

Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị trong lúc chúng tôi chuẩn bị để xử lý đợt tài trợ chưa từng có này.

Trân trọng,



Lilia Teninty

Giám đốc

Văn phòng Dịch vụ Người Khuyết tật Phát triển

Các thông điệp trước đây của Giám đốc ODDS được đăng tại <http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và [khám phá trang web của chúng tôi](#).

Quý vị có thể thu thập tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi braille hoặc định dạng quý vị thích. Liên hệ với Văn phòng Dịch vụ Người Khuyết tật Phát triển Oregon theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả các hình thức dịch vụ chuyển tiếp cho những người Điếc, mù điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật nói. Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, hãy truy cập www.oregonrelay.com or www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.